

## Tin tức

### **Khối công nghiệp: đào tạo nhiều cán bộ kỹ thuật**

So với năm trước, tỷ lệ chiêu sinh năm 1965 tăng khá cao. Về đại học: các ngành công nghiệp tăng 20%, xây dựng cơ bản tăng 143%, giao thông liên lạc tăng 175%. Về trung học: các ngành công nghiệp tăng 122%, xây dựng cơ bản tăng 63%, giao thông liên lạc tăng 176%. Nghiên cứu sinh và lưu học sinh tăng hơn 10 lần so với năm học trước.

Số cán bộ được đề bạt cũng tăng nhiều. Trên 2.100 cán bộ được đề bạt đã góp phần kiện toàn thêm một bước các cơ quan lãnh đạo của các ngành, các cơ sở sản xuất. Bộ giao thông vận tải, Bộ Công nghiệp nhẹ, Tổng cục vật tư, Tổng cục địa chất đã đề bạt gấp đôi so với số cán bộ đã được đề bạt 1964. Nhìn chung số lượng cán bộ đã được đề bạt so với yêu cầu thì vẫn chưa đủ. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của một số ngành chưa thật tốt, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đề bạt cán bộ.

### **Quảng Ninh: đề bạt cán bộ nhiều hơn năm trước.**

Năm qua, đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã đề bạt 136 cán bộ các ngành, các cấp, tăng 51% so với năm 1964. Công tác đề bạt cán bộ nói chung đã đảm bảo phương châm, chính sách cán bộ của Đảng, có nơi đã mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, v.v...

Toàn tỉnh có 606 cán bộ được cử đi học các lớp tập trung về kỹ thuật, chính trị và văn hóa. Nhiều ngành, nhiều cấp đã chú trọng đào tạo cán bộ phụ nữ. Nhờ đó 1.000 cán bộ phụ nữ đã đảm nhiệm các chức vụ đội trưởng, đội phó, kế toán, ủy viên quản trị hợp tác xã. Xã Liên Hòa, huyện Yên Hưng có 55% đội trưởng sản xuất là phụ nữ. Nhưng còn một số cấp ủy chưa mạnh

dạn đề bạt cán bộ trẻ, khoa học kỹ thuật và cán bộ phụ nữ. Số cán bộ người dân tộc ít người có quá ít, chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế miền núi.

**Nam Hà: đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở “bốn tốt”**

Cuối tháng 12-1965, tỉnh Nam Hà đã họp hội ngũ tỉnh ủy mở rộng để sơ kết công tác xây dựng Đảng năm 1965 chủ yếu là kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” ở nông thôn.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến, biểu dương những mặt tốt, phê phán những mặt khuyết điểm, tồn tại của đảng bộ. Đồng chí nhấn mạnh: mọi công tác xây dựng đảng phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Đảng. Vì vậy, cần phải nâng cao trình độ tổ chức theo kịp với nhiệm vụ chính trị. Muốn xây dựng chi bộ “bốn tốt” phải xây dựng đảng viên “bốn tốt” vì đảng viên là tế bào của tổ chức đảng. Công tác xây dựng đảng là vấn đề đảng tính, là quan điểm quần chúng. Ngoài tỉnh ủy ra, huyện ủy có vai trò rất quan trọng, phải làm cho cấp huyện chuyển động mạnh thì mới tạo được sự chuyển biến xuống tận cơ sở. Huyện ủy không chuyển thì tỉnh ủy cũng có trách nhiệm. Trong chỉ đạo, các cấp ủy phải coi trọng chỉ đạo điển hình, rút kinh nghiệm và học tập điển hình. Các cấp ủy viên phải trực tiếp phụ trách công tác xây dựng đảng ở từng nơi. Mỗi đảng viên phải phân công phụ trách từng việc, từng cánh đồng...

**Đảng bộ các cơ quan chính dân đảng trung ương: tăng cường công tác chính trị tư tưởng**

Cuối tháng 1-1966, đảng ủy các cơ quan chính dân đảng trung ương đã triệu tập hội nghị sơ kết cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”.

Đồng chí Nguyễn Khai, Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và nói chuyện với hội nghị. Đồng chí nhắc nhở đảng ủy các cấp và thủ trưởng các cơ quan, các ngành, các đơn vị phải quan tâm lãnh đạo cuộc vận động. Trong khi tiến hành cuộc vận động phải tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong các đảng bộ, chi bộ. Đối với những đảng viên ở các cơ quan trung ương, cần phải chú trọng giáo dục những chính sách cơ bản của Đảng và tình hình thời sự, nhằm quán triệt hơn nữa đường lối chính sách của Đảng.

### **Ủy ban Kiểm tra trung ương: Mở lớp huấn luyện về nghiệp vụ**

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã mở lớp huấn luyện về nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các khu, thành, tỉnh và các đảng ủy trực thuộc trung ương. Qua một tháng học tập, các đồng chí dự lớp đã nắm được những điểm cơ bản về nội dung, phương hướng, phương châm, biện pháp kiểm tra; nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác kiểm tra của Đảng.

### **Đảng bộ đường sắt: Công tác phát triển đảng viên còn yếu**

Trong năm 1965, đảng bộ đường sắt kết nạp thêm 506 đảng viên mới. So với năm 1964 thì giảm 159 đảng viên. Đảng bộ công ty cầu Trần Quốc bình năm 1964 kết nạp 30 đảng viên mới, năm vừa qua chỉ kết nạp được 9 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 1965 đoạn quản lý đường sắt số 1 không kết nạp được đảng viên nào.

## **Đảng bộ công trường thủy điện Thác Bà: Họp đại hội đại biểu toàn đảng bộ**

Đầu tháng 1-1966, đảng bộ công trường thủy điện Thác Bà đã họp Đại hội đại biểu toàn đảng bộ. Đại hội đã kiểm điểm kỹ công tác lãnh đạo của đảng bộ, xác định vị trí và nhiệm vụ lãnh đạo và kiểm tra toàn diện đối với công trường. Đại hội đã nêu bật quyết tâm vượt mọi khó khăn để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ.